

ด่วนที่สุด

ที่ นฐ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๖๔๔



ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ถนนศูนย์ราชการ นฐ ๗๓๐๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพุทธมณฑล) นายกเทศมนตรีนครปฐม และนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครปฐม ด่วนที่สุด ที่ นฐ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๔๓๓๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๖.๒/ว ๒๐๐๓

ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานข้อมูลปัญหา/อุปสรรค (สำหรับ อปท.)

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดนครปฐมได้แจ้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสด เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของนักเรียน และผู้ปกครอง กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ให้จังหวัดนครปฐม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) โดยให้ใช้หลักฐานการจ่ายตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ เว็บไซต์ www.nptlocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสทธิชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๐๒๗

อยู่ห่างไว้ ใส่หน้ากากกัน หมั่นล้างมือ เว้นห่างสะอาด ปราศจากแออัด เคารพชาติไทยนะ



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑ ๒๐๐๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๘๙๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๔๓๒

ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินสดตามโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

๓. แนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ (เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสด เพื่อให้การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครอง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ แหล่งของเงิน ๖๔๔๑๒๐๐ รหัสงบประมาณ ๑๕๐๐๘E๒๗๐๒๐๐๐๐๐๐ รหัสกิจกรรมหลัก Pxxx

/ ๒. กรณี ...

๒. กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) โดยให้ใช้หลักฐานการจ่าย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยุทธ์ รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๕๖๔ ก.๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขที่ 40307
 วันที่ 6 ก.ย. 2564
 โทร...

กระทรวงศึกษาธิการ
 ดุสิต กรุงเทพมหานคร
 ๑๐๓๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๓๑๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
 ๒. หลักฐานการจ่าย จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งหน่วยงานเจ้าของโครงการทราบแนวทางการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ฯ ของกระทรวงการคลัง และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะทราบตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง กรณีหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครองตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่า กระทรวงการคลังแจ้งว่า เพื่อให้การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อน และในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ อนุมัติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสด โดยให้ใช้หลักฐานการจ่ายตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการขอเพื่อเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป ได้ตามที่ขอทำความตกลง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอแจ้งให้หน่วยงานท่านทราบและพิจารณานำไปใช้ประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ประสานขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีมีเงินกู้เหลือจ่ายขอให้ส่งคืนคลังโดยเร็ว

สายส่งประมวลผล
 เลขที่ 1004
 วันที่ 6 ก.ย. 2564
 เวลา 15.42 %

กลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เลขที่ 147
 วันที่ 6 ก.ย. 2564
 เวลา 15.36

กองส่งเสริมการปกครอง
 เลขที่ 4021
 วันที่ 6 ก.ย. 2564
 เวลา

/เพื่อ...

เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร ๐๘๙-๒๐๐๒๖๐๕ (สุรชัย)

E-mail: planmoe.th@sueksa.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๖๓๕



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๗) ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๓๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการที่ ๑ โดยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาทต่อคน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ครอบคลุมเงิน ๒๑,๙๐๕,๒๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๐,๙๕๒,๙๖๐ คน โดยมอบหมายให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ (๑๒ หน่วยรับงบประมาณ) และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าที่เบิกจ่ายแทนกันให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๕ ต่อไป และบัดนี้สำนักงบประมาณได้แจ้งจัดสรรเงินกู้ให้กับหน่วยรับงบประมาณทั้ง ๑๒ หน่วยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการดำเนินโครงการฯ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๒.๒.๒ กำหนดให้การจ่ายเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เป็นส่วนราชการจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน และให้ใช้รายงานผลสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่าย และเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไปนั้น หน่วยงานต้นสังกัดทั้ง ๑๒ หน่วย ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ ด้วยสาเหตุที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิรับเงิน (นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง) มีจำนวนทั้งหมด ๑๐,๙๕๒,๙๖๐ คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีบัญชีเงินฝากแล้ว และไม่มีบัญชีเงินฝาก รวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ด้วย ซึ่งการให้

นักเรียน ...

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองต้องเปิดบัญชีเพื่อรับเงินให้ความช่วยเหลือดังกล่าวจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ภายในระยะเวลาของโครงการที่กำหนดไว้ ดังนั้น การกำหนดให้การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินต้องดำเนินการผ่านบัญชีเท่านั้น หน่วยงานต้นสังกัดจึงไม่สามารถดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดได้

๒. กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับสนับสนุนเงินกู้ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองไว้ อย่างชัดเจน คือ การให้จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร หรือการจ่ายเป็นเงินสด โดยคำนึงถึงความพร้อม ความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว สามารถเบิกจ่ายให้ความช่วยเหลือได้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการกถมนตรีการใช้จ่ายเงินกู้ฯ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจง ต่อคณะกรรมการฯ โดยตรง ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนกับประชาชน ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายไว้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะด้วยแล้ว

๓. เนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินมีจำนวนมาก ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือและดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้โดยตรงได้ จำเป็นต้องให้ หน่วยงานในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินแทน ซึ่งส่วนใหญ่ได้กำหนดแนวปฏิบัติ และวิธีการจ่ายเงินเป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ จัดสรรเงินกู้ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดหรือสถานศึกษา ในสังกัดที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นหน่วยดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครองแทนทั้งสิ้น และโดยที่ปัจจุบันสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินกู้ให้กับหน่วยรับงบประมาณ ทั้ง ๑๒ หน่วยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากหน่วยรับงบประมาณจำเป็นต้องพิจารณากำหนดแนวทางและวิธีการ จ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพิ่มเติม จะทำให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการจำเป็นหรือความเดือดร้อนของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง นอกจากนี้ หากการจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความล่าช้า มีการส่งเงินกู้ส่วนที่เหลือคืนคลังช้า ทำให้เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ที่จะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่จัดทำข้อเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือฯ จึงขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ฯ ข้อ ๒.๒.๒ ได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถจ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้มีสิทธิรับเงินได้ โดยใช้หลักฐานการจ่ายตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการแจ้ง เพื่อเก็บไว้ให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ของผู้มีสิทธิรับเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อน และในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือไม่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ อนุมัติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสด โดยให้ใช้หลักฐานการจ่ายตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการขอ เพื่อเก็บไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป ได้ตามที่ขอทำความตกลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพลียอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

หลักฐานการจ่ายเงิน

หน่วยงาน/สถานศึกษา..... ได้มีการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้

| ที่ | ชื่อ-สกุลนักเรียน | เลขประจำตัวประชาชน* | ชื่อ-สกุลผู้มีสิทธิรับเงิน | จำนวนเงิน | วันที่รับเงิน | ลายมือชื่อผู้รับเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | |

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน
(.....)

หมายเหตุ : *กรณีนักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม G ซึ่งไม่ใช่คนไทยและไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ๑๓ หลัก ที่สถานศึกษาออกให้

หลักฐานการจ่ายเงิน

โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ได้มีการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ไปแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้

รหัสสถานศึกษา.....ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย.....

| ที่ | ชื่อ-สกุล (มักเรียน) | * เลขประจำตัวประชาชน (ไม่จัด/ไม่เว้นวรรค) | ชั้นปี/ห้องเรียน | รายละเอียดผู้รับเงิน | | รายละเอียดการจ่ายเงิน | | | หมายเหตุ |
|--------------------|----------------------|--|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|
| | | | | ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง ผู้มีสิทธิรับเงิน | เลขประจำตัว (ตามเอกสารหลักฐาน) | จำนวนเงิน | วันที่รับเงิน | ลายมือชื่อผู้รับเงิน | |
| ๑ | | | | | | | | | |
| ๒ | | | | | | | | | |
| ๓ | | | | | | | | | |
| ๔ | | | | | | | | | |
| ๕ | | | | | | | | | |
| ๖ | | | | | | | | | |
| ๗ | | | | | | | | | |
| ๘ | | | | | | | | | |
| ๙ | | | | | | | | | |
| ๑๐ | | | | | | | | | |
| ๑๑ | | | | | | | | | |
| ๑๒ | | | | | | | | | |
| ๑๓ | | | | | | | | | |
| ๑๔ | | | | | | | | | |
| ๑๕ | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิรับเงินได้ยื่นเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ของนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ โดยผู้จ่ายเงินได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตุ *กรณีนักเรียน/นักศึกษา กลุ่ม G ซึ่งไม่ได้นับไทยและไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ไม่ใช้เลขประจำตัวประชาชน/นักศึกษา ๑๓ หลัก ที่สถานศึกษาออกให้

**แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)**
(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/๑ ๒๐๐๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอัตราคนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน ทั้งนี้เห็นควรให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่เบิกจ่ายแทนกันให้สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในสังกัด ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๗๘๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้แจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯ พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๘๘๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยการรับเงินและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้ฯ ได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิรับเงินไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถจ่ายเงินสดให้กับผู้มีสิทธิรับเงินได้ ทั้งนี้กระทรวงการคลัง อนุมัติให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสด ตามที่ได้ขอทำความเข้าใจรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๘๐๘/๒๔๓๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมีความถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้กับผู้มีสิทธิผ่านระบบ ผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ก่อน

๑.๒ กรณีนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือมีปัญหา/อุปสรรค อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อให้ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ให้รวบรวมข้อมูลการรายงานปัญหา/อุปสรรค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งข้อมูลจำนวนและรายชื่อนักเรียน/ผู้ปกครอง และดำเนินการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจำนวนและรายชื่อ นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวเป็นเงินสดให้กับผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ในสังกัด ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย จำนวน ๒ คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินตามโครงการเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือมีปัญหา/อุปสรรค อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้ โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ จัดส่งเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ตามข้อ ๒.๑ ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงินต่อไป

๒.๓ กรณีมีเงินคงเหลือให้ส่งคืนแก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือแนวทางที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำหนด

๓. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการรวบรวม/ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรณีมีเงินคงเหลือให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

.....